

TOUR ĐẢO BÌNH HƯNG - NGẮM SAN HỒ - NINH CHỮ - VƯỜN NHỒ 2N2Đ

(Thời gian 02 ngày 02 đêm)

Phương tiện: xe du lịch đời mới

Biển Bình Lập – Bình Tiên - Đảo Bình Hưng – nằm nép mình bên cửa lớn thuộc vịnh Cam Ranh – một trong 3 vịnh nước sâu có cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất Thế giới cùng với vịnh San Francisco của Mỹ và vịnh Rio de Janéro của Brazil. Tuy nhiên, so với những địa điểm khác trên thế giới thì nơi đây vẫn còn giữ được nét đẹp hoang sơ và mới mẻ hơn rất nhiều. Với những bãi cát dài, trắng vàng, mịn màng như chưa từng có dấu chân người, cùng với những rặng san hô và những đàn cá rục rờ sắc màu dưới lòng vịnh, nơi đây hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm thú vị và đầy bất ngờ!

Buổi tối:

21h00: Xe và HDV công ty du lịch **Nam Thiên** đón khách tại điểm hẹn. Khởi hành đến **Bình Hưng**. Trên xe HDV sẽ cùng giao lưu và tham gia một số trò chơi: “**Giọng hát việt, Siêu thị trái cây, Ông ba-bà Bầy,....**”

NGÀY 01: TP HCM – BÌNH HƯNG – HẢI ĐĂNG HÒN CHỨT – NGẮM SAN HỒ – BÃI NƯỚC NGỌT – BÃI CHÀ LÀ – NINH CHỮ (Ăn, Sáng, Trưa, Chiều)

Buổi sáng:

07h00: Xe đưa đoàn đến **Bãi Kinh**, là bãi biển đầu tiên khi đặt chân tới đây. Tiếp tục đến bến tàu, đoàn di chuyển lên Bè Nổi dùng điểm tâm sáng, với những món ăn đặc sắc, hoàn toàn tươi sống như: “cháo hải sản, cơm chiên hải sản, bún cá hoặc bún chả cá,...”: chắc chắn sẽ mang lại cho du khách một buổi sáng đầy đủ dưỡng chất.

08h00: Du khách tiếp tục tham quan **Bãi Chướng**. Để đến được nơi đây du khách phải lên tàu để di chuyển ra. Bãi tuy còn hoang sơ và bãi tắm cũng không được đánh giá là đẹp, tuy nhiên nơi đây lại thu hút khách du lịch bởi những làn nước trong xanh, 5m mà vẫn có thể thấy đáy và cùng với đó là những rặng san hô rất đẹp và độc đáo chắc chắn sẽ đem lại cho du khách những trải nghiệm chưa bao giờ có.

Sau khi đã thỏa thích ngắm san hô, du khách tiếp tục lên tàu và di chuyển **sang Bãi Nước Ngọt và Bãi Chà Là**, đây là hai bãi tắm hoang sơ và đẹp nhất trong khu vực đảo **Bình Hưng**. Với một dòng suối nước ngọt chảy ra bãi biển từ những hốc đá len lỏi trên rặng và đọng lại thành một bầu nước rất lớn sẽ cho du khách những trải nghiệm vô cùng thú vị khi vừa được tắm biển, vừa được tắm hồ nước ngọt.

Cùng với đó du khách còn có thể tiếp tục được tham quan, tắm biển với **Bãi Chà Là**, một bãi tắm còn khá hoang sơ, được ngăn cách với **Bãi Nước Ngọt** bởi một dãy núi đá chắc chắn sẽ làm cho du khách không khỏi tò mò để khám phá bãi tắm này.

11h30: Du khách tập trung quay trở lại **quán ăn** để dùng con trưa. Với thực đơn phong phú, bổ dưỡng và luôn phiên thay đổi chắc chắn sẽ mang đến cho du khách một bữa ăn thật ngon và đầy đủ.

Sau khi dùng bữa trưa xong, du khách tự do nghỉ ngơi ngay trên những chiếc võng và ghé xếp ngay trên bè nổi.

14h00: Đoàn tập trung lên thuyền qua **đảo Bình Hưng** và tham quan **hải đăng Hòn Chút**. Đứng trên ngọn hải đăng, bạn có thể quan sát nhịp sống hối hả của các con tàu neo đậu trên cảng **Cam Ranh**, phóng tầm mắt ra tới vùng biển bao la nơi điểm xuyết những chiếc thuyền câu nhỏ, từ xa trông như những món đồ chơi.

15h00: Đoàn di chuyển về lại đất liền, tiếp tục khởi hành về lại Ninh Chữ.

17h00: Đoàn nhận phòng, dùng cơm tối tại nhà hàng và nghỉ ngơi.

Buổi tối: Đoàn tự do khám phá và thưởng thức đặc sản của biển Ninh Chữ.

NGÀY 02: NINH CHỮ – VƯỜN NHO - TP HCM (Ăn, Sáng, Trưa)

Buổi sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng ngay tại khách sạn, sau đó làm thủ tục trả phòng và khởi hành đi tham quan.

08h30: Tham quan vườn nho, nghe giới thiệu về các giống nho khác nhau, cách trồng trọt chăm sóc từng loại nho. Ngoài ra, quý khách còn được uống si rô nho, rượu nho miễn phí và cùng trò chuyện với chú Ba Mọi. Tự do chụp ảnh trong vườn và mua những chùm nho chín ngọt mang về..

12h00: Đoàn khởi hành về **Phan Thiết** và dùng bữa trưa tại Nhà Hàng.

Sau đó, Du khách ghé điểm tham quan và mua sắm các loại đặc sản Phan Thiết.

18h00: Đoàn về đến **TP. HCM**, kết thúc chương trình tham quan, chia tay và hẹn gặp lại!